

กรมป่าไม้ฟื้นฟูภูเขาหัวโล้น"ต้นน้ำป่าสัก"

● ในพื้นที่ยึดคืนจากนายทุน 4 หมื่นไร่ ● ป่าสงวนราษฎรเปื่อย-ภูเรือออกถ่านไร่

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยนายอรอดพล เจริญ-
รักษา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจงคล้าย วรพงศธร
ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่าและนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร
ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าสัก ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
บ้านแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมเปิดตัว "ทีมมือปราบ มือปลูก"
โดยนายชลธิศกล่าวว่า กรมป่าไม้ ต้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือเพียง
102.4 ล้านไร่ให้คงอยู่ ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีกเด็ดขาดและในส่วนที่
ยึดคืนพื้นที่ป่ากลับมาได้แล้วก็ให้ดำเนินการฟื้นฟู ขณะเดียวกัน จะบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มนายทุนและผ่อนผันกับประชาชนผู้ยากไร้
โดยการจัดสรรที่ดินให้เข้าทำกินตามนโยบายของ คทช. ต่อไป

ด้านนายอรอดพลกล่าวว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ของแม่น้ำป่าสักถูกทำลายจำนวนมาก โดยเฉพาะป่าสงวนฯ ป่าภูเปื่อย-ภูเรือ
และภูชี้แก้ว ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่ และถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ
ป่าสักที่สำคัญในเขตท้องที่ อ.ด่านซ้าย อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อเนื่องลงมาใน
เขตอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การใช้น้ำของประชาชน
ในเขตพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำในเขตภาคกลาง ซึ่งสาเหตุสำคัญคือมีกลุ่ม
นายทุนที่เป็นบุคคลจากที่อื่น ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่
อาศัยในเขตป่าไม้เข้ามาทำกินซื้อที่ดินไปครอบครองจำนวนนับแสนไร่แต่

ภายหลังคำสั่ง คสช.ที่ 64,66/2557 กรมป่าไม้ได้
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดการกับกลุ่มนายทุน
รวมกว่า 40,000 ไร่ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งศูนย์
อำนวยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ศูนย์ป่าสัก 1) และ
ฐานการควบคุมการฟื้นฟูพื้นที่ (ฐานป่าสัก 1/1 และ
1/2) โดยจัดให้มีการเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตั้งฐานปฏิบัติการ
ประจำตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่กำหนดพื้นที่โดย
รอบฐานปฏิบัติการให้เป็นพื้นที่ห้ามบุกรุกโดย
เด็ดขาดรวมทั้งลาดตระเวนป้องกันและป้องปราม
ไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่กำหนด

ขณะที่นายจงคล้ายกล่าวว่า แนวทางการฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำป่าสัก กรมป่าไม้ได้ตั้ง "ทีมมือปราบ มือ
ปลูก" เบื้องต้นได้ดำเนินการฟื้นฟูในเขตป่าต้นน้ำ
ป่าสักซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1, 2 ที่ยึดคืนจากกลุ่ม
นายทุนประมาณ 12,000 ไร่ และในปี 2560 คาดว่า
จะตรวจยึดเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 10,000 ไร่.